

Số: /TB-BCĐ

Bình Gia, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả, kinh nghiệm xây dựng thực hiện mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

1. Đặc điểm tình hình

Thôn Pác Khuông có vị trí địa lý nằm ở trung tâm xã Thiện Thuật, với diện tích 189,33 Ha, phía Bắc giáp với thôn Khuổi Cườm, phía Nam giáp thôn Viên Minh, xã Mông Ân, phía Đông giáp thôn Khuổi Lù, phía Tây giáp thôn Pò Sè. Có 106 hộ dân sinh sống với 415 nhân khẩu. Là địa bàn rộng chủ yếu là đồi núi, người dân sống xen kẽ trong các thung lũng, trên địa bàn có nhiều dân tộc cùng chung sống như: Nùng, Tày, Kinh. Cộng đồng các dân tộc nơi đây sinh sống chủ yếu là dựa vào nông nghiệp, trồng cây lúa nước, cây hoa hồi, các loại cây ăn quả và chăn nuôi gia súc.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình

- Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, Ban Chỉ đạo 138 huyện Bình Gia đã chỉ đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Công an xã Thiện Thuật triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Mô hình “Thôn tự quản về ANTT” là một trong những mô hình nổi bật, đáng được nhân rộng để phát huy hiệu quả.

- Thực hiện chỉ đạo của BCĐ 138 huyện về tập trung xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Công an xã Thiện Thuật đã tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng tình hình địa bàn và sự cần thiết để xây dựng mô hình để tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở khảo sát và ý kiến đồng thuận của Nhân dân về thành lập mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn, thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ xã, Công an xã đã tham mưu Chủ tịch xã ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc thành lập Mô hình “Thôn Pác Khuông tự quản về ANTT”. Ngày 23/6/2021 dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã và hướng dẫn của Công an xã, Mô hình “Thôn Pác Khuông tự quản về ANTT” được thành lập với 06 tổ 117 thành viên và lập ra 01 Ban đại diện gồm 07 thành viên quản lý các tổ. Ngay sau khi được thành lập mô hình đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời tham mưu cụ thể cho Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCĐ 138 xã phê duyệt quy chế hoạt

động, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo ANTT trên địa bàn thôn.

+ Nắm và phản ánh tình hình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có liên quan đến ANTT với cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an; phối hợp hoà giải các vụ tranh chấp dân sự, vi phạm nhỏ trong nội bộ Nhân dân; tham gia hoạt động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

+ Phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT; phối hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh...

+ Phối hợp tham gia quản lý, cảm hoá, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Kết quả hoạt động của mô hình

Vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn các thành viên của Ban đại diện thôn đã phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền vận động bà con, Nhân dân trong thôn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, công tác phòng cháy chữa cháy, hoạt động lừa đảo qua mạng, phòng chống đuối nước... qua các cuộc họp, hội nghị đã có trên 90% các hộ gia đình nắm được và tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Phối hợp với Công an xã tổ chức ký cam kết 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư đạt chuẩn về ANTT, cam kết không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền, vận động 100% người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Phối hợp quản lý giáo dục 02 đối tượng tù tha, 02 án treo trên địa bàn đảm bảo không tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp lắp đặt 05 mắt Camera an ninh phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, góp phần làm rõ các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Các thành viên trong mô hình đã chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát 43 lượt với 209 lượt thành viên tham gia, nhắc nhở 43 trường hợp có hành vi hoạt động kinh doanh quá giờ quy định; 07 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 05 trường hợp xả rác không đúng nơi quy định. Phối hợp Công an xã Thiện Thuật, trường THPT Pác Khuông tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, PCCC được trên 05 buổi với 1700 học sinh tham gia. Hỗ trợ đảm bảo ANTT cho Lễ Hội Háng Pò (*là một trong những lễ hội lớn của huyện được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm*).

4. Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng, thực hiện mô hình

Mô hình “tự quản về ANTT” thôn Pác Khuông được xây dựng trên địa bàn xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia có ý nghĩa góp phần đảm bảo ANTT cơ sở, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy tính tích cực, tự giác của quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nhất là xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Thiện Thuật nói riêng và huyện Bình Gia nói chung, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể Nhân dân, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trực tiếp tham mưu.

Hai là, quá trình xây dựng mô hình phải nghiên cứu kỹ địa bàn để xây dựng quy chế hoạt động và các bước tiến hành chi tiết, cụ thể. Việc triển khai xây dựng mô hình phải có thí điểm, rút kinh nghiệm sau đó mới tiến hành nhân rộng, tránh chủ quan, hình thức, kém hiệu quả. Định kỳ, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá những mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục, tìm ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện trong thời gian tới; đảm bảo nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của mô hình.

Ba là, phát huy tính dân chủ, tạo sự đồng thuận, giúp đỡ tích cực của các tầng lớp Nhân dân; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy chi bộ thôn, người đứng đầu các đoàn thể, Công an viên và người có uy tín trong dòng họ, vai trò của các tổ trưởng trong việc đôn đốc, nhắc nhở các thành viên chấp hành các quy định về đảm bảo ANTT.

Bốn là, công tác tuyên truyền phải được đảm bảo tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể; trú trọng công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy, phát huy niềm tự hào về truyền thống quê hương cách mạng kiên cường trong mỗi người dân, tinh thần đoàn kết gắn bó trong dòng họ, cộng đồng dân cư, lòng ghép, gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT với các phong trào, cuộc vận động khác và các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Năm là, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT vững mạnh; chăm lo, xây dựng thành viên của mô hình đủ trình độ năng lực, được tập huấn nghiệp vụ, pháp luật, đi đôi với tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho thực hiện mô hình.

Sáu là, kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Ban Chỉ đạo 138 huyện Bình Gia thông báo kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Tự quản về ANTT thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật” trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để UBND các xã trên địa bàn nghiên cứu, tham khảo, vận dụng./.

Nơi nhận:

- Thường trực BCĐ 138 tỉnh;
- BCĐ 138 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT,CAH.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Mạnh Tuấn